



ไอทีนิวส์

จดหมายข่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Information Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร 043-020-227 เว็บไซต์ <http://it.rmu.ac.th> E-mail : it@rmu.ac.th

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2561

ในนามของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรปกา อารีราษฎร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองอธิการบดี"



ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรปกา อารีราษฎร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานประชุมอาจารย์และบุคลากร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติด้วย ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุติ ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เดินทางมาพบปะอาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิการบดียังได้กล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมาของคณะฯ ได้ดำเนินการตามภารกิจมาโดยดีตลอดและชื่นชม ทั้งนี้ตามนโยบายการบริหารจัดการของอธิการบดี มองว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นคณะที่ได้เปรียบในการดำเนินงานในยุคเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งจะต้องผลักดันให้เกิด "นวัตกรรม" ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น การเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง หรือ CA: Change Agent โดยการนำ นวัตกรรมสู่การพัฒนาจัดการศึกษา "แบบองค์รวม" ให้กับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



วันที่ 19 ก.ย. 61 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ "ไอซีที" ชุมชน จัดการสัมมนาเชิงวิชาการสะท้อนผลการเรียนรู้ "การนำเสนองานจากการอบรมไปสู่ห้องเรียนหลังอบรมของครู ในโรงเรียนเครือข่ายได้ประยุกต์ใช้ ไอซีที เพื่อการเรียนรู้อย่างไร" วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ ITM แบ่งปันความรู้สู่โรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ขึ้นในวันที่ วันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจุดประสงค์นักศึกษาที่มีความเข้าใจในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งนี้สาขาวิชาขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน

ที่ร่วมมือร่วมแรงกันอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ รวมถึง ผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ที่คอยสนับสนุน และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้มา



สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของสาขาวิชาที่ได้คว้ารางวัล รองชนะเลิศในโครงการ "TAT StartUP ผู้ประกอบการยุคใหม่" และได้มีโอกาสนำผลงาน AR แอนิเมชันฝีมือคนไทยไปแสดง ณ ประเทศอังกฤษและประเทศสิงคโปร์



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีการนำเทคนิคการสอนแบบสถานการณ์ ปัญหาและการทำโปรเจกต์ย่อยเข้ามาใช้ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการในการคิด วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้มีกระบวนการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งมีการส่งเสริมการทิวนอกเวลาเรียน ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องอีกด้วย เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเขียนโปรแกรมให้มีความเชี่ยวชาญ เข้าสู่สถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่อไป



สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีภาคการศึกษา 2561) และภายในโครงการมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกงานให้นักศึกษาได้ทราบและนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



วันที่ 5-6 กันยายน 2561 สาขาได้จัดโครงการศึกษาดูงานรายวิชาการจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

บรรณารักษ์ อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์, ดร.วีระพน ภาณุรักษ์, ดร.ปิยศักดิ์ ธีอาสนา อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี, อาจารย์ทิพวิมล ชมพู่คำ, อาจารย์อานาจ แสงกุลเดาะ นายธนุต วิชัยวงษ์, น.ส.ศรีวิไล นีราราช, นายนิรุทธิ์ บุญคง, นายพลวัฒน์ อัฐนาถ